

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ ณ จังหวัดลำปาง และจังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมี น.ส.พิณ ศรีตรุงครธรรม เลขานุการกรม นำคณะเจ้าหน้าที่กรมความร่วมมือฯ ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม Moral Credit ของโรงพยาบาล) วัดศรีดอนชัยป่าดิงงาม (วัดแม่แก้ดน้อย) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (ชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๗) เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทัน ส่งเสริมด้านจิตใจ ให้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ได้ศึกษาดูงานที่สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อเรียนรู้การดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระหว่างประเทศที่กรมความร่วมมือฯ ดำเนินงานร่วมกับสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ

การศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลลำปาง ซึ่งเป็นหนึ่งแหล่งเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบ Moral Credit (เครดิตความดี กินได้ สัมผัสได้) ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มี นพ. วรเชษฐ เตชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง กล่าวต้อนรับและแนะนำภารกิจของโรงพยาบาล (รพ.) และ น.ส. เบญจมาศ วงศ์มณีวรรณ พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ รอง ผอ. ฝ่ายการพยาบาล บรรยายเกี่ยวกับการขับเคลื่อน โรงพยาบาลลำปาง เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม โดยโรงพยาบาลมีคณะทำงานด้านจริยธรรมและขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรมร่วมกัน กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ (กำลังคนเพียงพอ พัฒนาคูณภาพและความปลอดภัย ส่งเสริมคนดีให้มีความก้าวหน้า และเท่าเทียม และบริหารจัดการด้วยหลักนิติธรรมโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง) ผลลัพธ์ความสำเร็จ ประกอบด้วยกิจกรรม/โครงการตามหลักคุณธรรมด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านพอเพียง ด้านวินัย ด้านจิตอาสา ด้านสุจริต และด้านกตัญญู

วัดศรีดอนชัยป่าดิงงาม (วัดแม่แก้ดน้อย) มีพระครูวิศาลจริยคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนชัยฯ นายธวัชชัย อุบลพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายประหยัด ทองคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ใจ พร้อมชาวชุมชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ: ชุมชนวัดศรีดอนชัยป่าดิงงาม เป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการได้รับรางวัลมาจากการเป็นต้นแบบหลายปี และเป็นต้นแบบหลายอย่าง ผลสำเร็จเกิดจากพลัง บวร (บ้าน วัด ราชการ) การที่บ้าน มีผู้นำที่ดีเข้มแข็ง มีวัดเป็นศูนย์กลางชุมชนโดยเจ้าอาวาสวัด นำจัดกิจกรรมและสร้างสิ่งต่าง ๆ มีราชการ ได้แก่ โรงเรียน เทศบาลเมืองแม่ใจ และชุมชนร่วมมือให้การสนับสนุนอย่างเข้มแข็ง กว่าจะได้รางวัลนี้มีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ มากกว่า ๓๐ ปี โดยยึดหลักพอเพียง วินัย จิตอาสา และกตัญญู ซึ่งเป็นตัวชี้วัดด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมที่ทำ อาทิ วัดสร้างอุทยานสวรรค์นรกซึ่งแฝงคติเตือนใจให้คนได้เรียนรู้ทำความดีและเกรงกลัวบาป ใช้หลักธรรมสอนประชาชนให้ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม ทำกิจกรรมตามประเพณี สร้างตลาดให้ประชาชนมาขายของ มีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนผลิตสินค้าจำหน่าย จัดทำปุ๋ยจากใบไม้แบบไม่พลิกกลับเพื่อขายสร้างงานสร้างรายได้ เป็นต้น

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้: มีนายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผอ. สำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ และ น.สพ. ดร. ทวีโชค อังควานิช หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ช้าง ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างสถาบันฯ กับกรมความร่วมมือฯ ซึ่งมี ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการ Elephant Welfare and Rehabilitation ภายใต้แผนปฏิบัติงานความร่วมมือไทย-ศรีลังกา ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๘ และโครงการ Green energy for Elephants and Communities ภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทย-ตุรกี จากนั้น นำคณะศึกษาดูงานในพื้นที่ สถาบันฯ มีภารกิจในการดูแลสุขภาพช้างเลี้ยง รับเลี้ยงและอนุบาลช้างที่พลัดหลง และรักษาช้างป่วย การฝึกช้าง ฝึกควานช้าง ให้มีความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม พร้อมทั้งเสริมสร้างความตระหนักรู้และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและนักท่องเที่ยว ในการอนุรักษ์และดูแลช้างไทยอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ มีภารกิจในการหารายได้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวด้วย

จากการศึกษาดูงานผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานได้รับความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน และเห็นว่าสามารถนำแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น ด้านคุณธรรม ได้แก่ (๑) ความพอเพียง (๒) มีวินัย (๓) สุจริต (๓) จิตอาสา (๕) กตัญญู ด้านจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้แก่ (๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (๒) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ (๓) กล้าตัดสินใจและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม (๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ (๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของงาน (๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ (๗) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ นอกจากนี้ จะได้มีการจัดทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในกรมความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไปด้วย
